

### บรรณานุกรม

กรมสามัญศึกษา. 2542ก. การประกันคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร. หน่วยงานพิเศษกรมสามัญศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.

\_\_\_\_\_. 2542ข. การประกันคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร. หน่วยงานพิเศษกรมสามัญศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.

\_\_\_\_\_. 2542ค. การประกันคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร. หน่วยงานพิเศษกรมสามัญศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.

\_\_\_\_\_. 2542ง. การประกันคุณภาพการศึกษาระบบการประเมินภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร. หน่วยงานพิเศษกรมสามัญศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540. วิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ.

บุญชม ศรีสะอาด. 2545. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร. สุริยวิสาสน์.

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย. มปป. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมาย. ศูนย์กษัตริย์พะฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอานแห่งนครมาดีนะฮ์.

สมคิด พรหมขี้และสุพัตร์พิบูลย์. 2544. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2541. การประกันคุณภาพการศึกษาเล่มที่ 3  
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

\_\_\_\_\_. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

\_\_\_\_\_. 2544. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก  
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2544. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร.

สำนักทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2539. การประกันคุณภาพการศึกษา.  
กรุงเทพฯ.

\_\_\_\_\_. 2544ก. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา: กรอบและการดำเนินงานโครงการประกัน  
คุณภาพ การศึกษาลำดับที่ 1. กรุงเทพฯ.

\_\_\_\_\_. 2544ข. แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
ลำดับที่ 1. กรุงเทพฯ

\_\_\_\_\_. 2544ค. แนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษาโครงการประกันคุณภาพ  
การศึกษาลำดับที่ 2. กรุงเทพฯ.

\_\_\_\_\_. 2544ง. แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโครงการประกันคุณภาพ  
การศึกษาลำดับที่ 3. กรุงเทพฯ.

\_\_\_\_\_. 2544จ. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโครงการประกัน  
คุณภาพ การศึกษาลำดับที่ 4. กรุงเทพฯ.

\_\_\_\_\_ . 2544ฉ. แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการประกันคุณภาพ การศึกษาลำดับที่ 5. กรุงเทพฯ.

\_\_\_\_\_ . 2544ซ. แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาโครงการประกันคุณภาพ การศึกษาลำดับที่ 6. กรุงเทพฯ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

2554ก. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา.

\_\_\_\_\_ . 2554ข. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

\_\_\_\_\_ . 2554ค. การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

\_\_\_\_\_ . 2554ง. การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

\_\_\_\_\_ . 2554จ. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย. 2541. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2553-2559). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

อุทุมพร(ทองอุไทย) จามรมาน. 2544. **วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเล่มที่ 2**  
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

### วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

กัญญา ปุโรทกานนท์. 2544. “**การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา**”,วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

คจิตร พงษ์คำพันธ์. 2549.“**การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3**”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

คชา พิภพเกิดและคณะ. 2544.“**การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา7**”,การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร.

จารุวัจน์ สองเมืองและคณะ. 2552. “**โครงการวิจัยระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม**”,สนับสนุนโดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(สคสคต.). และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

จินทนา พิทยารัตน์. 2540. “**การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามโครงการรับรองคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร**”,วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัยครุศาสตร(บริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จำลอง รัตนโกเศศ.2552.“**การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลนครเขต 2**”,

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สกลนคร.

ภาวนา สรเสณี. 2551. “ศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและ  
ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2”,  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย  
ทักษิณ.

ชัตตะวัน ชนะชัย. 2546. “สภาพปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา  
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ชนันธิดา รัตนปราณี. 2553. “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน  
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอกงหราสงขลา จังหวัดนครราชสีมา”  
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม.

ชูวัยบ๊ะ ยานยา. 2552. “ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในการประกันคุณภาพการศึกษากับ  
สภาพดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  
อิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา  
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ดอเลาะ การี. 2556. “การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียน  
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี”, วิทยานิพนธ์  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ธงชัย ปิ่นทอง. 2548. “การศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

นุรุดีน อาดำ. 2556. “การมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

มุฮัมมัดฮิลมี อุซัน. 2549. “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รัตนา มณฑลเพชร. 2550. “การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่เื้อต่อกระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบที่สองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เรวดี ปานธรรม. 2544 . “การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาบริหารการศึกษาศาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

เรืองเดช เฟ็งจันทร์. 2546. “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

รอปีย์ยะ หมะชะเหร์ม. 2552. “การดำเนินประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

วิเชียร จันทวิเศษ. 2549. “สภาพและปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สกุณ พงษ์เตชภณ. 2552. “ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

สมชาย พึ่งอ้อม. 2551. “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

สยาม สุ่มงาม. 2541. “กระบวนการดำเนินงานปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับศึกษาโรงเรียนนำร่องสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตครุศาสตร์ (วิจัยการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรศักดิ์ ศรีปาน. 2542. “ศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวดำเนินการเพื่อประกันคุณภาพประเภทช่างอุตสาหกรรม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรม(วิศวกรรมเครื่องกล). บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

อภิรักษ์ บินมามะ. 2546. “การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด  
นราธิวาส พร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์  
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

### วารสาร

กล้า ทองขาว. 2544. การนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ.  
วารสารสุโขทัยธรรมมาธิราช14(กันยายน-ธันวาคม 2544) หน้า 28-29.

จำรูญ เรืองขจร. 2543. การประกันคุณภาพการศึกษา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในเชิงประจักษ์  
วารสารวิชาการ3 ( ตุลาคม 2543 ) หน้า 41 – 51.

คำริ บุญชู. 2545.ภารกิจสถานศึกษายุคใหม่สิ่งท้าทายบทบาทผู้บริหารและครู.วารสารวิชาการ5  
(เมษายน 2545) หน้า 3 – 7.

ชเนศ ขำเกิด. 2543. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. วารสารวิชาการ 3 (กันยายน2543)  
หน้า 71 – 77.

ปราณี สังขะตะวรรณ. 2543. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.วารสารสุโขทัย  
ธรรมมาธิราช13 ( มกราคม – เมษายน 2543 ) หน้า 79 – 98.

สมคิด พรหมจ้อย.2544. การประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสุโขทัยธรรมมาธิราช14  
(กันยายน – ธันวาคม 2544).

### บุคลากรกรม

กอดเดช หลงสมัน. ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา. 2558. ผู้ให้สัมภาษณ์. 2 พฤษภาคม 2558.

ชาฟีอี สลิมีน. ผู้จัดการโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ. ผู้ให้สัมภาษณ์. 9 พฤษภาคม 2558.



ดาลัน นุงอาหลี. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล. ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 พฤษภาคม 2558.

ตายุดดีน มาราสา. ผู้อำนวยการ โรงเรียนตังกียะตุลอุมมะห์. ผู้ให้สัมภาษณ์. 16 พฤษภาคม 2558.

รสลัน นาปาเลน. ผู้จัดการ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล. ผู้ให้สัมภาษณ์. 9 พฤษภาคม 2558.

สอหมาด ไบหมาดบินจอร์. นักวิชาการอิสลามศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล. ผู้ให้สัมภาษณ์. 30 พฤษภาคม 2558.

สุไรยา นิสาและ. หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผลโรงเรียนดาร์ลุลูม. ผู้ให้สัมภาษณ์. 16 พฤษภาคม 2558.

หุคดีน อูสม่า. ที่ปรึกษาโรงเรียนนิติศึกษาศาสตร์. ผู้ให้สัมภาษณ์. 23 พฤษภาคม 2558.

อับดุลเลาะห์ บังแลมาปูเลา. ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาร์ลุลูม. ผู้ให้สัมภาษณ์. 2 พฤษภาคม 2558.

อารีย์ ตาเอ็น. ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแปะ-ระเหนือ. ผู้ให้สัมภาษณ์. 30 พฤษภาคม 2558.